



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ) ๑.๑ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ขอขอบคุณ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ที่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างประหยัด และใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากร และลูกจ้างฯ เป็นลำดับแรก</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่</p>	<p>๑. ให้ นอ. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่ จากข้อมูลแผนที่สถานการณ์ในระบบ Thai QM เพื่อกำหนดแผนให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่</p> <p>๒. ให้ นอ. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” และวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>๓. ให้ นอ. เน้นย้ำการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ให้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต และถือเป็นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน</p> <p>๔. ให้ นอ. ดูแลให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนที่ขาดแคลนในการดำรงชีพในพื้นที่ โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”</p>	<p>นอ.</p> <p>นอ.</p> <p>นอ.</p> <p>นอ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑.๓ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. ให้ อำเภอ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แจ้งเตือน ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้กลไกของการทำงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมทั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ หากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้ดำเนินการตามแผน ที่ก่อก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังการเกิดเหตุ ตลอดจนการฟื้นฟู ช่วยเหลือเยียวยา พร้อมทั้งมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ให้ความสนใจ ช่วยกันตรวจสอบ ความพร้อม ในการใช้งานของถนนในพื้นที่ หากพบว่าชำรุดให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย พร้อมทั้งเน้นย้ำ ข้าราชการ กน. ผอ.บ. ช่วยกันสอดส่องดูแลและให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๑.๔ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ขับเคลื่อน โครงการสำคัญของ ปค. (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๕ ภาพรวมของรางวัลที่ ปค. ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>๑. ขอขอบคุณ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ที่ช่วยกัน ทำงานจนทำให้ ปค. ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันได้แก่ ๑) รางวัลเลิศรัฐ จำนวน ๒ รางวัล ๒) การรับรอง มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประกอบด้วย สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน ๑๔ แห่ง และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน ๑๓ แห่ง ๓) การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อม และตั้งเป้าหมายเพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๖ ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการรับราชการ สมดังคำว่า “ราชสีห์ผู้รักดี ต่อแผ่นดิน”</p>	<p>ผู้เกษียณอายุ ราชการ</p>
<p>๑.๔ ขอให้กำลังใจ ชื่นชมความทุ่มเท และ เสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน</p>	<p>- ขอขอบคุณ ร.อปค. ผอ.สำนัก/กอง ปจ. นอ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่าน รวมถึง กน. ผอ.บ. แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ สมาชิก อส. กม. และลูกจ้างฯ ที่ได้ทำงาน ทุ่มเทเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และสถานการณ์สาธารณสุข</p>	<p>ฝ่ายปกครองทุก ภาคส่วน</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>อุทกภัย ที่จะต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้ ฝ่ายปกครองทุกท่านสามารถ “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ” ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม และขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว</p>	
<p><b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม.</b> (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๒.๑ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประชุมหารือ กับทีมงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการประเมินการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุง เพิ่มจุดแข็ง หรือสร้างโอกาสในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๒ การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ขับเคลื่อนมาตรการของ ศบค. ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๓ การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัย และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้ ให้กำหนดจุดรับแจ้งเหตุ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับทีมงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p><b>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท.</b> (นายพิริยะ ฉันทดิลก) ๓.๑ การออกไปอนุญาตอาวุธปืน</p>	<p>๑. ให้ นายทะเบียน ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยหลักของเหตุและผล วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการออกคำสั่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และขอให้รัดกุมรอบคอบในเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง</p> <p>๒. ให้ นายทะเบียน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด หากมีการออกไปอนุญาตอาวุธปืนผิดปกติ (ป.๓ และ ป.๔) ปค. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>๓. ให้ นายทะเบียน ติดตามการออกไปอนุญาต ป.๓ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำปืนออกนอกระบบ</p>	<p>นายทะเบียน</p> <p>นายทะเบียน</p> <p>นายทะเบียน</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ให้ นายทะเบียน ตรวจสอบระบบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการส่งค่าธรรมเนียม ให้รอบคอบและเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. ให้ ผู้รักษาราชการแทน นอ. ที่เกษียณอายุราชการ พิจารณาการขอออกใบอนุญาต หากมีกรณีเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการบันทึกเสนอ เพื่อให้ ผวจ. พิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ ในฐานะนายทะเบียนในเขตจังหวัด</p>	<p>นายทะเบียน</p> <p>ผู้รักษาราชการแทน นอ. ที่เกษียณอายุราชการ</p>
<p>๓.๒ การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>๑. ให้ นอ. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ยังคงค้างและขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว</p> <p>๒. ให้ นอ. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมให้ติดตามประเด็นร้องเรียนในพื้นที่ ซึ่งปรากฏข้อมูลข่าวสารตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>นอ.</p> <p>นอ.</p>
<p>๓.๓ การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)</p>	<p>- ให้ นอ. ชี้แจง ผอ.บ. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการจัดประชุม การหารือในเรื่องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน</p>	<p>นอ.</p>
<p><b>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห.</b> (ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์)</p> <p>๔.๑ การดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)</p>	<p>๑. ให้ ปจ./นอ. ติดตาม/เร่งรัดให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามภารกิจที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานสภาพัฒน์ ทราบต่อไป</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำโครงการฯ ใหม่ ที่ต่อยอดจากโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง ปค. จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p>	<p>ปจ./นอ.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๒ การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ แจ้งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือก ส่วนการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่ง จพง.ปค.ชพ. อยู่ระหว่างหารือระเบียบการปฏิบัติกับสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ปค. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุ</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	และแต่งตั้งให้บุคคลรับราชการในสังกัด ปค. ซึ่ง ปค. ยังคงดำเนินการสอบแข่งขัน แต่วิธีการสอบแข่งขันจะเป็นอย่างไร ปค. จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป	
๔.๓ บทบาทของ นอ. ในพื้นที่	- ให้ นอ. ถือปฏิบัติตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งขอให้ดำเนินการตามนโยบายของ ปค. ให้บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนให้กำชับการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล	นอ.
<b>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท.</b> (นายสมยศ พุ่มน้อย) ๕.๑ การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ในภารกิจของสำนักทะเบียนอำเภอ โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด (หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๔๐ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	สำนักทะเบียน อำเภอ
๕.๒ การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน	- ให้ นายทะเบียนอำเภอ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนหรือการร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน โดยเร็ว และรายงานสำนักทะเบียนกลางภายใน ๒๔ ชั่วโมง และพิจารณาเร่งรัดช่วยเหลือให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน ๓ วัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ (หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ๒๔๑ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	นายทะเบียน อำเภอ
๕.๓ การจัดหาลูกจ้างเหมาบริการเคาน์เตอร์อำเภอ..ยี่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ให้ จังหวัดที่มีการให้บริการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในเชิงรุก ดำเนินการจัดหาลูกจ้างเหมาบริการฯ ตามแบบรายงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑) กรณีประสงค์จัดจ้างรายเดิม ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ ทั้งนี้ คะแนนประเมินต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒) หากไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางประกาศ ปค. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาในสังกัด ปค. ลว. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๒๑๔๙๐ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๖๔)	จังหวัด ที่มีการให้บริการ อำนวยความสะดวก กับประชาชนใน เชิงรุก (๕๓ จังหวัด)



เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	โดยขอให้ส่งผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “รายงานผลงานสมาชิก อส.” ของ สน.อส. เพื่อประมวล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตามวาระโอกาสที่เหมาะสม	
๖.๕ วช. : การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เกิดเก็บตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)	- ให้ ปจ./นอ สนับสนุนการใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ในระดับต่าง ๆ	ปจ./นอ.
๖.๖ วช. : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ให้ สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑) เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ๒) สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ขอให้เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรโดยเร็วหรืออย่างช้าภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่รับอนุมัติเงินจัดสรร	สำนัก/กอง
๖.๕ วช. : การจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ให้ สำนัก/กอง ทบทวนและคัดเลือกคำขอฯ ที่เป็นจุดเน้นตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB Flagship ๒๐๒๓) จัดส่งให้ วช. ภายในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๒๕๖๐ ลว. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ หากมีความประสงค์รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้พิจารณาจัดทำคำขอ โดยเน้นรายการงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน การดูแล/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักกองร้อย อส. ฯลฯ เป็นต้น และต้องเป็นรายการที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ จังหวัด/อำเภอ ที่มีความประสงค์ จัดทำและจัดส่งให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ ภายในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมเป็นคำขอให้กับ ปค. เสนอขอต่อสำนักงบประมาณต่อไป	สำนัก/กอง  จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐